

Khai mạc giải đấu thể thao đặc biệt của người làm báo

15:20 13/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 13/12, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức khai mạc Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên của 40 đơn vị đến từ các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.



Các vận động viên dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam từ lâu đã là sự kiện quan trọng đối với người làm báo trong cả nước, được các hội viên, nhà báo quan tâm, hào hứng và nhiệt thành tham gia tranh tài. Giải đã trở thành sân chơi hữu ích, qua đó động viên, khích lệ tinh thần làm việc, sáng tạo của các hội viên từ đó góp phần nâng cao chất lượng trong các hoạt động công tác Hội. Ngoài việc tham gia thể thao rèn luyện cơ thể, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam còn là điểm hẹn, là dịp để người làm báo, hội viên gặp gỡ, chia sẻ cũng như rút kinh nghiệm, học hỏi tạo ra bầu không

khí đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Trong 16 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam và không ngừng đổi mới, từng bước hướng tới công tác tổ chức giải ngày càng chuyên nghiệp, có nhiều phương thức nâng cao chuyên môn, tạo sự thu hút và đua tranh sôi nổi của vận động viên các đoàn. Tiếp tục những thành công của các năm trước, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI năm 2023 thu hút được số lượng vận động viên ở các đoàn tham gia đông đảo, đây được coi là tín hiệu rất đáng mừng, đảm bảo số lượng vận động viên, hứa hẹn những trận so tài sôi nổi, đặc sắc.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao cờ và hoa cho các vận động viên nhà báo.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI năm 2023 được tổ chức thi đấu gồm 14 nội dung. Theo thể thức thi đấu: Đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A- X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X); Đôi, đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3. Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam đã đang và tiếp tục là sân chơi thu hút, hấp dẫn các hội viên, nhà báo tham gia thi đấu, khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, đồng nghiệp trong giới báo chí; từ đó tạo động lực giúp những người làm báo có thêm lòng yêu nghề, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của báo chí đối với xã hội. Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục lan tỏa và khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong các cấp Hội, các cơ quan báo chí, thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo trong cả nước, tạo tiền đề cho sự thành công của những mùa giải tiếp theo.

Với tinh thần tham gia thi đấu đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, cống hiến của các vận động viên, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI năm 2023 hứa hẹn mang tới cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao của những người làm báo.

Nguyễn Hợi-Dương Khánh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khai-mac-giai-dau-the-thao-dac-biet-cua-nguoi-lam-bao>